



## ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
(ระดับ 6ว)

ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0802.4/ว 2178-2179 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2548 ได้แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยในส่วนของ การเลื่อนนอกกระดบควบได้กำหนดไว้ว่าบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนส่งผลงานประเมินและให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผยโปร่งใส รวมทั้ง เปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เข้ารับการประเมินบุคคล โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับผลงานหลักฐาน ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของ ผลงานและไม่ก่อนวันที่ข้าราชการผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติหรือเค้าโครงเรื่องผลงานของผู้ขอรับการ ประเมินสามารถทักท้วงได้ด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล ได้ที่กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและ ระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือติดต่อ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2243-6636 กรณีที่มีผู้ทักท้วงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 เพื่อดำเนินการ ทางวินัย แต่ถ้าหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าผู้ทักท้วงมีข้อทักท้วงนั้นเป็นไปในทางกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต จะรายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ดำเนินการตรวจสอบผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วดำเนินการ ทางวินัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2550

(นายวิชัย พิภพกิจชู)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

“ ดำรงธรรมาภิบาลไทยใสสะอาด ”

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว)

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ชื่อผลงาน
1	นายอภัย หมื่นสิทธิ์	จพง.ปค.	ปัตตานี	ชั้นที่ 1 เรื่อง การกำกับดูแลและให้คำแนะนำในการจัดทำร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ชั้นที่ 2 เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานให้มี ประสิทธิภาพ
2	นางสาวรุ่งนภา สุวรรณบุตร	จพง.ปค.	เพชรบูรณ์	ชั้นที่ 1 เรื่อง ร้องเรียนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้นที่ 2 เรื่อง การออกเยี่ยมเยียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอศรีเทพ
3	นางอนุลักษณ์ โรจน์อำพร	จพง.ปค.	นนทบุรี	ชั้นที่ 1 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาฯ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ตามกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้นที่ 2 เรื่อง โครงการศึกษาอบรมและดูงานทั้งในประเทศและ ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4	นางอมรา เชื่องดี	นวช. กง.บช.	สุรินทร์	ชั้นที่ 1 เรื่อง การตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชีและ การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้นที่ 2 เรื่อง แนวทางการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องใน การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายชื่อข้าราชการผู้ขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6ว

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
1	นายอภิย์ หมิ่นสิทธิ์	จพง.ปค.	ปัตตานี	
2	นางสาวรุ่งนภา สุวรรณบุตร	จพง.ปค.	เพชรบูรณ์	
3	นางอัญญลักษณ์ โรจน์อำพร	จพง.ปค.	นนทบุรี	
4	นางอมรา เชื้องดี	นวช.กง.บช.	สุรินทร์	